

An Hải Đông, ngày 15 tháng 01 năm 2018

THƯ KÊU GỌI

Của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” phường An Hải Đông về việc tham gia ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” năm 2018

Kính gửi: các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về triển khai Cuộc vận động toàn dân ủng hộ người nghèo. Từ năm 2000 đến nay, Cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo” do Mặt trận Tổ quốc phát động đã hỗ trợ cho hàng chục nghìn hộ nghèo phát triển kinh tế, xây mới và sửa chữa nhà ở, nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Qua các đợt vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” phường An Hải Đông luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của các cấp Ủy Đảng, sự phối hợp của Chính quyền, Đoàn thể, sự nhiệt tình ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức tôn giáo, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong phường đã thu được kết quả có ý nghĩa thiết thực, góp phần làm tốt công tác An sinh xã hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết “*tương thân, tương ái*”, “*lá lành đùm lá rách*”, giúp đỡ người nghèo là tình cảm, là đạo lý của mỗi người dân Việt Nam, là trách nhiệm của toàn xã hội. Với ý nghĩa sâu sắc ấy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” phường An Hải Đông kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm, các tổ chức tôn giáo, cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân với lòng nhân ái và tinh thần, trách nhiệm cao nhất với người nghèo tiếp tục chia sẻ, có những đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” năm 2018.

Mọi sự ủng hộ đề nghị ủng hộ trực tiếp tại các Ban công tác mặt trận khu dân cư hoặc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hải Đông (số 1075 Ngô Quyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng). Điện thoại liên hệ số: 0905.920.427; 0905369631.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN VẬN ĐỘNG
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Quang Huy

Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường